

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐC
V/v chỉ đạo sản xuất, khắc phục hậu
quả do ảnh hưởng của mưa lũ

Thanh Chương, ngày 06 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Ban chỉ huy 07 khối

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ 17h ngày 28 đến 23h ngày 29/9/2022 trên địa bàn Thị trấn xảy ra mưa rất to với lượng mưa trung bình từ 150 – 180mm, một số nơi lượng mưa lên tới 336mm, đã làm ngập lụt nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Để khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị Ban chỉ huy 07 khối thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với cây ngô: Tiến hành dựa lại những cây bị đổ ngã, làm vệ sinh đồng ruộng, xới xáo phá váng để tạo độ thông thoáng, chống nghẹt rễ, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng phát triển bình thường. Phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng... cho cây nhanh phục hồi, khi đất khô ráo cần cần xới vun kịp thời để tạo độ thông thoáng cho đất, tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân bón giàu lân, kali, giúp cây phục hồi nhanh và sinh trưởng tốt. Đối với những diện tích bị hư hỏng không thể khắc phục được thì tiến hành xử lý để gieo trồng lại.

2. Đối với cây rau các loại: Những diện tích rau có khả năng khôi phục được thì tiến hành xới xáo nhẹ, sử dụng nước phân lân pha loãng, các loại phân bón lá để bón. Những diện tích bị hư hỏng tiến hành vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư để làm đất gieo trồng lúa mới.

3. Đối với cây ăn quả các loại: Sau khi nước rút cần tập trung xới nhẹ, phá váng, phun bổ sung phân bón lá có chứa Fe, Bo, Cu, B, Zn... để tránh hiện tượng nứt, rụng quả. Cần vun gốc, dặm chặt các cây bị long gốc, bổ sung các thuốc phòng trừ nấm rữa hoặc tưới các chế phẩm sinh học nấm đối kháng. Khi bộ rễ đã hồi phục mới tiến hành bón phân hữu cơ kết hợp phân khoáng, phun phân bón lá (hạn chế việc sử dụng phân bón hoá học) để tăng khả năng phục hồi của cây. Theo dõi thường xuyên, kịp thời phòng trừ các bệnh rầy do nấm gây ra.

4. Đối với lâm nghiệp: Những diện tích bị nghiêng ngã có khả năng khắc phục được thì tỉa bớt cành, tổ chức chằng néo để cây tiếp tục phát triển. Những diện tích bị gãy đổ, hư hỏng nặng thì tiến hành thu hoạch bán sản phẩm, tổ chức phát sả, thu dọn tàn dư, đào hố để trồng lại.

Nhận được Công văn này, Ủy ban nhân dân thị trấn đề nghị Ban chỉ huy 07 khối triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Tướng Đăng Hào